

Số: /BC-HĐND

Tuần Giáo, ngày 9 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Về hoạt động giám sát từ sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Căn cứ Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2020.

Sau kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện khóa XX, Thường trực HĐND, các ban HĐND đã tổ chức được 03 cuộc giám sát chuyên đề; 01 cuộc giám sát thường xuyên (tổ chức giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được trả lời tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX) và 04 cuộc phối hợp với HĐND, Thường trực HĐND tỉnh giám sát.

Báo cáo kết quả các cuộc giám sát đã gửi đến các cơ quan liên quan nghiên cứu, thực hiện. Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND huyện báo cáo tóm tắt về các hoạt động giám sát từ sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện như sau:

I. Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND và các ban HĐND

Đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các Ban của HĐND cơ bản đã thực hiện được một số nội dung theo quy định tại Điều 83, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND như: Tham gia theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; việc thi hành pháp luật ở địa phương; nghị quyết của HĐND huyện.

Các ban HĐND đã chủ động tổ chức thẩm tra các báo cáo, các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền, đúng pháp luật. Báo cáo thẩm tra làm cơ sở cho đại biểu HĐND thảo luận, quyết định tại kỳ họp. Từ sau kỳ họp thứ 11, các ban HĐND huyện đã tổ chức thẩm tra được 24 báo cáo và 10 dự thảo nghị quyết.

II. Giám sát của Thường trực HĐND và các ban của HĐND

1. Thường trực HĐND: Giám sát về việc thực hiện kiến nghị, nghị quyết HĐND, Thường trực HĐND qua giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay

(Có báo cáo riêng của Đoàn giám sát HĐND và dự thảo Nghị quyết của HĐND trình tại kỳ họp)

2. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND: Giám sát về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 31/3/2017 về kế hoạch phát triển đô thị huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016-2020

2.1. Ưu điểm

Giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn huyện Tuần Giáo theo Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 31/3/2017 của HĐND huyện, được Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện thực hiện có hiệu quả, các mục tiêu nhiệm vụ cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Công tác quy hoạch xây dựng đô thị được ưu tiên đầu tư; quy chế quản lý kiến trúc đô thị được thực hiện nghiêm túc; gắn quy hoạch xây dựng với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch góp phần quan trọng tạo ra hệ thống đô thị phát triển hài hòa, bền vững, kiến trúc đô thị ngày một khang trang hiện đại. Bộ mặt đô thị ở khu trung tâm có nhiều thay đổi. Thị trấn Tuần Giáo đã được công nhận là đô thị loại V, cụ thể:

Hàng trăm dự án cải tạo, nâng cấp và mở mới các tuyến đường nội thị được triển khai với nguồn kinh phí hơn 100 tỷ đồng; các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật tại thị trấn Tuần Giáo và thị tứ Minh Thắng, thị tứ Mùn Chung đã tạo quỹ đất ở và tạo ra nguồn thu 56,5 tỷ đồng cho ngân sách, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH và đô thị hóa. Trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ tại thị trấn, thị tứ và các xã nằm dọc quốc lộ QL6, QL279 được đảm bảo.

Hệ thống cấp nước được đầu tư nâng cấp để đảm bảo nước phục vụ người dân. Dân số được cấp nước sạch đô thị đạt 95%, tỷ lệ thất thoát nước sạch dưới 15%. Hệ thống thoát nước đường quốc lộ và khu dân cư trung tâm được quan tâm, đảm bảo không có ngập lụt xảy ra. Tỷ lệ thu gom nước thải đạt 60%. Việc thu gom, xử lý rác tại thị trấn và một số xã lân cận, việc quản lý và chăm sóc cây xanh đã góp phần tích cực bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Hệ thống chiếu sáng đô thị được thường xuyên duy tu, sửa chữa, đảm bảo chiếu sáng đô thị đạt 90% đối với các tuyến đường chính và 85% đối với các ngõ đường nội thị.

Mạng lưới thông tin và truyền thông đảm bảo an toàn, thông suốt; tỷ lệ hạ tầng và mạng cáp viễn thông truyền hình được ngầm hóa trong đô thị đạt 85%. Hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư: Các trường học trên địa bàn đã được đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp; nhà văn hóa các khối bản được đầu tư xây dựng, góp phần tích cực trong việc phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn.

2.2. Hạn chế

- Chưa ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện kế hoạch phát triển đô thị trên từng lĩnh vực. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn có một số dự án chưa sát với thực tế, phải điều chỉnh cục bộ. Hàng năm, chưa có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý đô thị. Tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ còn xảy ra (người dân bán hàng trên vỉa hè) do công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị còn chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

- Một số mục tiêu nhiệm vụ chưa thực hiện hoặc kết quả thực hiện còn hạn chế (Chưa điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Tuần Giáo; Chưa có quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị tứ Minh Thắng xã Quài Nưa, thị tứ Huổi Lóng

xã Mùn Chung; Chưa đầu tư hệ thống lò đốt rác và chưa mở rộng bãi rác đạt tiêu chuẩn; Chưa thực hiện cấm mốc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ngoài thực địa) do chưa được quan tâm đúng mức, do chưa bố trí được nguồn vốn.

- Việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: Chợ trung tâm Thị trấn Tuần Giáo, trung tâm thương mại chưa thực hiện được do các dự án này không thu hút được nhà đầu tư.

- Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng còn nhiều chỗ gãy cột, hỏng bóng chưa được sửa chữa; đèn chiếu sáng ở một số khu dân cư vẫn chưa được đầu tư, phải dùng bóng điện và cột tạm, chưa đảm bảo an toàn do chưa có nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

2.3. Kiến nghị

- Đối với cấp tỉnh

Đề nghị Tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách đầu tư các dự án phát triển hạ tầng trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo gồm: Các tuyến đường nội thị; sân vận động; quảng trường; công viên cây xanh; chợ trung tâm huyện; bến xe khách; nhà máy xử lý rác thải; Quy hoạch chi tiết thị tứ Minh Thắng xã Quài Nưa; Quy hoạch chi tiết thị tứ Huổi Lóng xã Mùn Chung.

- Đối với UBND huyện

+ Đề nghị chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu trình cấp có thẩm quyền đầu tư trong giai đoạn tiếp theo một số danh mục để đảm bảo thực hiện kế hoạch phát triển đô thị như: Đầu tư xây dựng các tuyến đường nội thị; sân vận động; quảng trường; công viên cây xanh; chợ trung tâm huyện; bến xe khách; nhà máy xử lý rác thải; Quy hoạch chi tiết thị tứ Minh Thắng xã Quài Nưa; Quy hoạch chi tiết thị tứ Huổi Lóng xã Mùn Chung.

+ Đề nghị bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng và trồng cây xanh vỉa hè trung tâm xã Quài Nưa, Mùn Chung; Nâng cấp, sửa chữa mặt cầu treo khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo, (hiện đã xuống cấp nghiêm trọng).

- Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan

+ *Phòng Kinh tế - Hạ tầng*: Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan đơn vị trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch phát triển đô thị trên các lĩnh vực; đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, phát triển đô thị trên địa bàn huyện. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và hàng năm, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện.

+ *Phòng Tài chính- Kế hoạch*: Tăng cường công tác tham mưu cho UBND huyện trong việc bổ sung các chỉ tiêu, mục tiêu của Kế hoạch vào nhiệm vụ phát triển KT-XH hàng năm của huyện. Bổ sung các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội vào kế hoạch đầu tư của huyện trong những năm tiếp theo để trình các cấp

có thẩm quyền phê duyệt. Xây dựng kế hoạch vốn, cân đối, bố trí các nguồn vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương để thực hiện Kế hoạch.

+ *Ban QLDA các công trình huyện*: Thực hiện tốt hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành. Thường xuyên tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các chương trình dự án; đôn đốc đơn vị thi công đảm bảo tiến độ các công trình theo kế hoạch (*trong đó có 03 công trình trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo đang chậm tiến độ*).

+ *Phòng TN&MT, Trung tâm quản lý đất đai*: Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tham mưu cho UBND huyện những giải pháp hữu hiệu bảo đảm hiệu quả sử dụng đất. Kiểm soát chặt chẽ và công khai, minh bạch việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người có đất thu hồi. Tiếp tục việc tham mưu kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai; cơ sở dữ liệu về quy hoạch, giá đất và hệ thống hồ sơ địa chính đất đai trên địa bàn.

+ *UBND thị trấn Tuần Giáo và các xã Quài Nưa, Mùn Chung*: Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm quy chế quản lý đô thị. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm trong quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai và trật tự, hành lang an toàn giao thông đô thị...

+ *Một số cơ quan, đơn vị liên quan*: Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tích cực phối hợp với phòng KT-HT thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển đô thị thời gian tới.

3. Ban Dân tộc HĐND: Giám sát về việc thực hiện hỗ trợ kinh phí trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi

3.1. Ưu điểm

- Trước khi có dịch, UBND huyện đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn về cách phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại cũng như mối nguy hiểm, sự xâm nhiễm lây lan do bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

- Khi dịch bệnh xảy ra, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện Tuần Giáo; thực hiện có hiệu quả phương án phòng, chống, dập dịch tả lợn Châu phi tại 14 xã, thị trấn nằm trong vùng dịch. Đồng thời tổ chức hướng dẫn các xã chưa có dịch các thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống cụ thể khi có dịch bệnh xảy ra.

- Sau khi khống chế dịch bệnh, UBND huyện đã thực hiện việc thực hiện hỗ trợ kinh phí trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định của Nhà nước.

3.2. Hạn chế

- Nhiều hộ chăn nuôi còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu của bệnh, thiếu tinh thần hợp tác với lực lượng chuyên môn làm nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc chưa khai báo kịp thời với cơ quan chuyên môn và cấp có thẩm quyền đã tự ý giết mổ, tiêu hủy nên công tác giám sát tình hình dịch bệnh, thống kê thiệt hại có lúc, có nơi chưa kịp thời.

- Đa số các hộ chăn nuôi trên địa bàn chủ yếu theo quy mô nhỏ lẻ, không có bảng kê ghi chép theo dõi quá trình chăn nuôi nên việc điều tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ kinh phí trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi gặp nhiều khó khăn.

- Chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các xã, thị trấn và lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

3.3. Kiến nghị

- Đối với UBND huyện

Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn duy trì các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo đúng các quy định; chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp xã; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch đối với vật nuôi và việc tái đàn.

Khi có dịch bệnh tái bùng phát trên địa bàn, cần bố trí kinh phí cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các xã để việc thực hiện công tác chống dịch hiệu quả hơn.

- Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan

+ *Đối với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp*

Hướng dẫn các hộ gia đình, các nhân, đặc biệt là các cơ sở chăn nuôi thực hiện cập nhật bảng kê theo dõi quá trình chăn nuôi để khi xảy ra dịch bệnh được thực hiện hỗ trợ kịp thời, tránh để sót, gây thiệt thòi cho người dân. Chỉ đạo công chức xuống địa bàn hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc làm hồ sơ, thủ tục để nhận hỗ trợ theo quy định;

Tổ chức theo dõi, giám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện để tham mưu cho UBND huyện các các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhiễm, lây lan của dịch bệnh hiệu quả.

Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, sản phẩm từ lợn vào địa bàn; tăng cường công tác kiểm dịch động vật xuất, nhập tỉnh và kiểm dịch nội tỉnh theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc phòng chống, dịch bệnh tại các địa bàn có nguy cơ tái phát cao.

+ Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch

Kịp thời tham mưu cho UBND huyện lập trình cấp có thẩm quyền xin hỗ trợ cho các hộ dân khi có vật nuôi buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch bệnh.

Tham mưu cho UBND huyện bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn và thẩm tra quyết toán việc chi tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình có vật nuôi bị tiêu hủy tại các xã, thị trấn để giảm bớt thiệt hại, hỗ trợ việc tái đàn cho người dân.

Hướng dẫn các xã, thị trấn chưa đảm bảo kinh phí chi hỗ trợ cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch, lập hồ sơ trình bổ sung kinh phí chi hỗ trợ theo quy định.

+ *Đối với UBND các xã, thị trấn*

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống bệnh; kỹ thuật chăn nuôi an toàn cho người dân; thường xuyên rà soát, thống kê cập nhật tổng đàn lợn, chủ động giám sát chặt chẽ dịch bệnh để phát hiện sớm và xử lý dứt điểm dịch bệnh khi mới được phát hiện ở diện hẹp.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn lập biên bản tiêu hủy, kịp thời lập hồ sơ xin hỗ trợ cho các hộ dân có vật nuôi bị tiêu hủy; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về tình hình dịch bệnh vật nuôi trên địa bàn.

III. Công tác phối hợp giám sát

Từ sau kỳ họp thứ 11, Thường trực HĐND huyện đã tích cực phối hợp với các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh về giám sát trên địa bàn huyện, cụ thể:

1. Phối hợp với HĐND tỉnh giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp phép khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản từ năm 2017-2019 trên địa bàn tỉnh”;

2. Phối hợp với HĐND tỉnh giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025";

3. Phối hợp với HĐND tỉnh giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020”.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động giám sát từ sau kỳ họp thứ 11, trình Hội đồng nhân dân huyện.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND; UBND huyện;
- UB MTTQ huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ 13;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Bình Trọng